



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๔๕-๓๖๖๑๒๗

ที่ อบ ๓๑๓๓/๕๓๙

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร

เรียน สาธารณสุขอำเภอสิรินธร

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร ได้จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินการตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อให้บริการตามภารกิจ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

ข้อเท็จจริง

แนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ข้อ MOIT ๑ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อผู้บริหาร

ข้อพิจารณา

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร ขอรายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ พร้อมปัญหาอุปสรรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

- ผลการดำเนินงานมีการนำข้อมูลข่าวสาร ทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพการฟีก เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ผ่านเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment-ITA) เห็นควรให้หน่วยงานดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๘ โดยเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรอนุญาตเผยแพร่รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นายวีระยุทธ อรรถา)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เรียน สาธารณสุขอำเภอสิรินธร

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสอ.สิรินธร

ทราบ/ และอนุญาตให้ดำเนินการ

(นายประเสริฐ สุระพล)

(นายวุฒิชัย ลิ้มปิติปรากฏ)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสิรินธร

สาธารณสุขอำเภอสิรินธร